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ř. งานบริการประจําของสมาคมฯ      

 ř.ř เกบ็รวบรวม เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ทัÊงภายในประเทศและต่างประเทศทีÉเกีÉยวกับอุตสาหกรรมปลาป่น

เพืÉอบริการสมาชิกและบุคคลทัÉวไป      

 ř.Ś ประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนอืÉนๆ เพืÉอร่วมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุปสรรคทัÊง

ด้านการตลาด การผลิต และปัญหาอืÉน ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์สมาคมฯ    

  

Ś. งานดา้นการประชาสมัพนัธ ์      

 Ś.ř สมาคมฯได้ปรับเปลีÉยนการส่งข่าวสารประจาํเดือนให้สมาชิกและผู้ เกีÉยวเนืÉองทัÊงภาคราชการและเอกชน   

จากทางไปรษณีย์มาเป็นส่งข่าวสารให้ทางไลน์กลุ่มสมาชิกและขึÊนเว็บไซต์สมาคมฯ  ปัจจุบันสมาคมฯมีสมาชิกสามัญ 

ŞŞ ราย สมาชิกสมทบ  Ŝř  ราย  รวม  řŘş  ราย ทัÊงนีÊ ในช่วง  ต.ค.ŞŞ-ต.ค.Şş  มีสมาชิกสามัญลาออก ř ราย และ

สมทบเข้าใหม่ ś ราย ลาออก ř ราย   (ขอ้มูล ณ วนัทีÉ śř ตุลาคม ŚŝŞş) 

Ś.Ś เพืÉอความสะดวกและเป็นการประชาสัมพันธ์สมาคมฯให้สมาชิกและบุคคลภายนอกได้รับรู้ข่าวสารได้

รวดเร็ว สมาคมฯจึงได้จัดทาํเวบ็ไซต์ www.thaifishmeal.com ตัÊงแต่วันทีÉ ŚŘ กันยายน ŚŝŝŚ จนถึงปัจจุบันได้มีการ

พัฒนาเว็บไซต์พร้อมรูปแบบใหม่ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา อีกทัÊ งได้ ตัÊ งไลน์กลุ่มสมาชิกสมาคมฯและกลุ่ม  

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯขึÊนเพืÉอจะได้มีการเข้าถึงข้อมูลทีÉสมาชิกและคณะกรรมการฯต้องการปรึกษาได้อย่าง

รวดเรว็ พร้อมแลกเปลีÉยนพูดคุยกนัในทุกๆเรืÉองราวทีÉเกีÉยวกบัสถานการณ์ปลาป่นทัÊงในและต่างประเทศพร้อมอัพเดท

ข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกได้ทราบอย่างรวดเรว็ยิÉงขึÊนนับว่าสมาคมฯประสบความสาํเรจ็ในระดับหนึÉง     

Ś.ś ประสานงานกบัสืÉอมวลชนทัÊงภายในประเทศและต่างประเทศให้ช่วยกระจายข่าวเกีÉยวกับสถานการณ์และ

สภาวะราคาปลาป่นทัÊงภายในประเทศและต่างประเทศตลอดจนข้อมูลทีÉเกีÉยวเนืÉองอย่างชัดเจนยังสาธารณชนทราบ

อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการประชาสมัพันธเ์วบ็ไซต์ของสมาคมฯและข่าวสารอืÉนๆทีÉสาํคัญ  

Ś.Ŝ   การเข้าร่วมประชุมกับภาครัฐฯและเอกชนในการประชาสมัพันธ์ถึงสถานการณ์ปลาป่น เพืÉอให้ทุกฝ่ายได้

ทราบข้อมูลทีÉถูกต้องชัดเจนสามารถนาํไปวิเคราะห์หาทางแก้ไขให้เป็นรูปธรรมต่อไปได้ตลอดจนรับทราบข้อมูลใหม่ๆ

เพืÉอแจ้งยังสมาชิกให้ทราบและทนัต่อเหตุการณ์ 

2.5   Infographic เรืÉองราวเกีÉยวกับอุตสาหกรรมปลาป่นยังคงปรากฎบน YouTube และเว็บไซต์สมาคม

ผู้ผลิตปลาป่นไทย เพืÉอเป็นการประชาสมัพันธอ์ุตสาหกรรมปลาป่น 

Ś.Ş   สมาคมฯได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯและประชุมสญัจรร่วมสมาชิก ดังนีÊ  

 

 

ผลการดาํเนินงานประจาํปี ŚŝŞŞ-ŚŝŞş 
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Śś ก.พ.Şş -ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมัยทีÉ ŚŚ ครัÊงทีÉ ř/ŚŝŞş  

ณ  ทีÉทาํการสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย ชัÊน Ŝ    

ŚŚ เม.ย.Şş -ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมัยทีÉ ŚŚ ครัÊงทีÉ Ś/ŚŝŞş 

  ณ  ทีÉทาํการสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย ชัÊน Ŝ   

Śš มิ.ย.Şş - ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิก ครัÊงทีÉ ś/ŚŝŞş 

  ณ ห้องเพิÉมพูน ชัÊน ş โรงแรมเบญจพร แกรนด์วิว จังหวัดสงขลา  

ŚŜ ส.ค.Şş -ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสญัจรร่วมสมาชิก ครัÊงทีÉ Ŝ/ŚŝŞ   

ณ ห้องพลอยไพลิน ชัÊน Ś โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี  

řŠ ต.ค.Şş -ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมัยทีÉ ŚŚ ครัÊงทีÉ ŝ/ŚŝŞş 

ณ ทีÉทาํการสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย ชัÊน Ŝ    

Śś พ.ย.Şş -ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาํปี ŚŝŞş ครัÊงทีÉ ř/ŚŝŞ  

  ณ ประเทศญีÉปุ่ น  

 

ś. งานดา้นการแกไ้ขปัญหาการตลาด 

 ś.ř. นโยบายดา้นการนําเขา้      

นโยบายและมาตรการการนาํเข้าวัตถุดิบอาหารสตัว์ทีÉภาครัฐฯจะต้องกาํหนดนัÊนจะมีการประชุมหารือกันทุกๆ

ปี โดยมีคณะอนุกรรมการกาํกับดูแลวัตถุดิบอาหารสัตว์  กรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์  จัดให้มีการประชุม

หารือร่วมกับหน่วยงานทัÊงภาครัฐฯและเอกชนทีÉเกีÉยวข้อง  เพืÉอประเมินสถานการณ์และพิจารณาแนวทางกาํหนด

นโยบายและมาตรการนําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์   สําหรับปี ŚŝŞŠ กรมการค้าภายในได้จัดประชุมขึÊ นในวันทีÉ Śš 

ตุลาคม ŚŝŞş โดยทีÉประชุมมีความเห็นพ้องต้องกันว่า เห็นควรคงมาตรการนําเข้าวัตถุดิบอาหารสตัว์ (กากถัÉวเหลือง 

ปลาป่น และข้าวโพดเลีÊยงสตัว์) ไว้เช่นเดียวกบัปี ŚŝŞş ทุกกรอบการค้าและจากประเทศกรอบความตกลง ดังนีÊ  

โปรตีนตํÉากว่า ŞŘ%  พิกดัอัตราศุลการกรประเภทย่อย ŚśŘř.ŚŘřŘ ต้องขออนุญาตนาํเข้า 

โปรตีน ŞŘ% ขึÊนไป พิกดัอัตราศุลการกรประเภทย่อย  ŚśŘř.ŚŘŚŘ ไม่จาํกดัปริมาณนาํเข้า 

 

กรอบความตกลง มาตรการนําเขา้ ปี ŚŝŞŠ 

AFTA  (อาเซียน) 0% 

 

ACFTA (อาเซียน-จีน)  

 

0%  

(ทุกประเทศ ยกเว้นเมียนมา) 

 



3 

 

 

ś.Ś นโยบายผลกัดนัดา้นการส่งออก      

โดยการประชุมหารือไดม้ีลาํดบัดงันีÊ  

Śř พ.ย.ŞŞ -จัดประชุมหารือผู้ส่งออกเพืÉอหาแนวทางในการลดปัญหา-อุปสรรคต่างๆเกีÉยวกบัการส่งออก 

-คณะอนุกรรมการผู้ค้าและสง่ออกปลาป่น ร่วมประชุมประจาํเดือน     

โดยหารือกันในสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศและต่างประเทศ 

řŠ ม.ค.Şş -คณะอนุกรรมการผู้ค้าและสง่ออกปลาป่น ร่วมประชุมประจาํเดือน     

โดยหารือกันในสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศและต่างประเทศ 

Śś ก.พ.Şş -คณะอนุกรรมการผู้ค้าและสง่ออกปลาป่น ร่วมประชุมประจาํเดือน     

โดยหารือกันในสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศและต่างประเทศ 

ŚŘ พ.ค.Şş -คณะอนุกรรมการผู้ค้าและสง่ออกปลาป่น ร่วมประชุมประจาํเดือน     

โดยหารือกันในสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศและต่างประเทศ 

řŠ มิ.ย.Şş -คณะอนุกรรมการผู้ค้าและสง่ออกปลาป่น ร่วมประชุมประจาํเดือน     

โดยหารือกันในสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศและต่างประเทศ 

řŠ ก.ค.Şş  -คณะอนุกรรมการผู้ค้าและส่งออกปลาป่น ร่วมประชุมประจาํเดือน    

โดยหารือกันในสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศและต่างประเทศ 

AANZFTA (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์) 

TAFTA (ไทย-ออสเตรเลยี) 

TNZCEP (ไทย-นิวซีแลนด์) 

JTEPA (ไทย-ญีÉปุ่ น) 

TCFTA (ไทย-ชิลี) 

 

 

0% 

AKFTA (อาเซียน-เกาหลี) 5% 

AHKFTA  (อาเซียน-ฮ่องกง) 

    

โปรตีนตํÉากว่า ŞŘ%       3%   

โปรตีน ŞŘ% ขึÊนไป       5% 

RCEP (หุ้นส่วนทางเศรษฐกจิระดับภมูิภาค) โปรตีนตํÉากว่า 60%       8%   

โปรตีน 60% ขึÊนไป      12%   

DFQF (โครงการให้สทิธพิิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยทีÉสดุฯ) โปรตีน ŞŘ% ขึÊนไป       Ř% 

นอกความตกลง โปรตีนตํÉากว่า 60%       6% 

โปรตีน 60% ขึÊนไป      15% 
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řš ส.ค.Şş -คณะอนุกรรมการผู้ค้าและสง่ออกปลาป่น ร่วมประชุมประจาํเดือน     

โดยหารือกันในสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศและต่างประเทศ 

ŚŘ ก.ย.Şş - ประชุมหารือผู้ส่งออกปลาป่น  

  -คณะอนุกรรมการผู้ค้าและส่งออกปลาป่น ร่วมประชุมประจาํเดือน     

โดยหารือกันในสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศและต่างประเทศ 

řŠ ต.ค.Şş -คณะอนุกรรมการผู้ค้าและสง่ออกปลาป่น ร่วมประชุมประจาํเดือน     

โดยหารือกันในสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศและต่างประเทศ 

 

ในปี ŚŝŞŝ ส่งออกได ้řśř,ŠşŘ.řŜ ตนั เทียบกบัปี ŚŝŞŞ ส่งออกได ้řŜş,Šśş.šś ตนั เพิÉมขึÊ น řŝ,šŞş.şš 

ตนั คิดเป็น řŚ.řř% สําหรบัในปี ŚŝŞş (ม.ค.- ก.ย.) ส่งออกแลว้ řŝř,Řŝś.řŘŘ ตนั เทียบกบัปี ŚŝŞŞ 

(ม.ค.-ก.ย.) ส่งออก řřŚ,Śřř.şŞ ตนั เพิÉมขึÊ น śŠ,ŠŜř.śŜ ตนั 

 

ś.ś  ดา้นการตลาดภายในประเทศ 

ś.ś.ř  การดําเนินการจัดทําเอกสารรบัรองแหล่งทีÉมาของวตัถุดิบปลาป่น   

จากปี ŚŝŝŞ เป็นต้นมาทีÉสมาคมฯได้ร่วมกับ บริษัทกรุงเทพโปรดิËวส จํากัด (มหาชน)   ในการ

ร่วมกันรณรงค์ให้สมาชิกร่วมมือจัดทาํเอกสารการรับรองแหล่งทีÉมาของวัตถุดิบปลาป่นจนถึงปี ŚŝŞş ได้ร่วมกับกรม

ประมงในการจัดทําหนังสือรับรองปลาป่นฯ ภายใต้ระบบ CerFishmeal / ภายใต้ระบบ TFCC / MCPD) ให้กับ

สมาชิก ซึÉงได้รับความร่วมมือด้วยดีจากสมาชิกถึงปัจจุบันมีสมาชิกทีÉสามารถทาํ MCPD-FM และจัดทาํผ่านระบบ

ออนไลน์ในโปรแกรมทีÉกรมประมงได้พัฒนาขึÊ นเป็นลําดับเพืÉอให้สะดวกสาํหรับผู้ประกอบการทาํให้ผู้ซืÊ อทีÉต้องการ

เอกสารทีÉกรมประมงรับรองได้รับเอกสารครบ řŘŘ% นับว่าปัจจุบันนีÊ ทุกๆกิโลกรัมปลาป่นก็จะมีเอกสารรับรอง

แหล่งทีÉมาอย่างถูกต้องเพืÉอใช้ในการขายภายในประเทศตลอดจนส่งออกยังต่างประเทศด้วย   

Řš พ.ย.ŞŞ -สมาคมฯนําโดยคุณอํานวย เอืÊ ออารีมิตร นายกสมาคมฯ,คุณสฤษฎ์พัฒน์  ภมรวิสิฐ เลขาธิการ

สมาคมฯ,คุณกิตติพัฒน์  เอืÊ ออารีมิตร กรรมการกลางพร้อมด้วยผู้ จัดการสมาคมฯ ส่งมอบ

คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สาํนักงานให้กับกองตรวจสอบเรือประมงสนิค้าสัตว์นํÊาและปัจจัยการผลิต  

กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ถาวร  ทันใจ รองอธิบดีกรม

ประมง เป็นผู้ รับมอบ 

Śš พ.ย.ŞŞ - สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทยนาํโดยคุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร นายกสมาคมฯ,คุณมงคล  เหล่าทวีสุข   

อุปนายกสมาคมฯ พร้อมผู้จัดการสมาคมฯเข้าร่วมประชุมหารือเรืÉองร่างระเบียบกรมประมงว่าด้วย 

การขอรับหนังสอืรับรองปลาป่นและผลติภณัฑ์ของปลาป่น   

จัดโดย...กองตรวจสอบเรือประมง สินคา้สตัวนํ์Êา และปัจจัยการผลิต  
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řř ม.ค.Şş -คณะกรรมการบริหารสมาคมฯเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแบบฟอร์ม “ร่างระเบียบการขอหนังสือ

รับรองปลาป่นและผลติภณัฑป์ลาป่น”   

จัดโดย...กองตรวจสอบเรือประมง สินคา้สตัวนํ์Êา และปัจจัยการผลิต  

řş ม.ค.Şş -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยจัดประชุมเพืÉอรับทราบร่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองวัตถุดิบทีÉเป็นเศษ

เหลือจากการแปรรูปและแหล่งอืÉนๆ  ณ ห้องประชุมสาคร Śโรงพยาบาลเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร  

ให้กับสมาชิกจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีคุณอํานวย เอืÊออารีมิตร นายกสมาคมฯ ให้เกียรติกล่าวเปิด

การประชุมในครัÊงนีÊ   

จัดโดย...สมาคมผูผ้ลิตปลาป่นไทย   

 

ś.ś.Ś ดา้นการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดปลาหมอคางดํา 

  สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยได้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดาํทีÉส่งผล

กระทบต่อระบบนิเวศน์ในแหล่งนํÊาธรรมชาติโดยมีการจัดโครงการขึÊนเพืÉอสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายการแก้ไข

ปัญหาให้กับเจ้าหน้าทีÉและทุกภาคส่วนทีÉเกีÉยวข้องเพืÉอส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการบูรณาการขับเคลืÉอน

นโยบายเพราะการรุกรานของปลาหมอคางดํา ทีÉพบในบ่อเลีÊ ยงสัตว์นํÊาของเกษตรกรผู้ เลีÊ ยงกุ้งทะเล และในแหล่งนํÊา

ธรรมชาติ ในพืÊ นทีÉจังหวัดต่างๆเป็นปัญหาต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน ซึÉงภาครัฐฯโดยกรมประมงทราบว่าปลาหมอคางดํา

สามารถนาํไปเป็นวัตถุดิบปลาป่นได้ จึงได้ประสานให้สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยประสานสมาชิกในจังหวัดทีÉมีการแพร่

ระบาดเช่นจังหวัดสมุทรสาคร  สมุทรสงคราม ให้ออกมารับซืÊอโดยหวังว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรทีÉได้รับผลกระทบ ทัÊงนีÊ

มีสมาชิกคือบริษัทแสงเจริญวัฒนาการประมง จํากัด และบริษัทศิริแสงอารําพี จํากัด ได้ออกมารับซืÊ อร่วมกับกรม

ประมงในการช่วยเหลือรับซืÊอดังกล่าว   

  3.3.3  ดา้นการแกไ้ขราคาสินคา้สตัวน์ํÊ าตกตํÉา 

จากสถานการณ์ราคาสินค้าสัตว์นํÊาตกตํÉากลุ่มปลาเป็ด ปลาป่น ทาํให้ภาครัฐฯโดยกรมประมงได้มีมติ

เมืÉอวันทีÉ řś กนัยายน ŚŝŞş แต่งตัÊงคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาราคาสนิค้าสัตว์นํÊา กลุ่มปลาเป็ด ปลาป่น โดยมีรอง

อธิบ ดี กรมป ระมงทีÉ กํากับ ดู แ ล เป็น ป ระธาน คณ ะกรรมการ ทัÊ งนีÊ คณ ะอ นุก รรมการดั งก ล่ าว มีอําน าจ                             

หน้าทีÉวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสถานการณ์การผลิตและการค้าของสินค้าสัตว์นํÊากลุ่มปลาเป็ด ปลาป่น เพืÉอจัดทาํ

ข้อเสนอหรือมาตรการแก้ไขปัญหาราคาสตัว์นํÊาตกตํÉา และรายงานความคืบหน้าการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการ แก้ไข

ปัญหาราคาสัตว์นํÊาตกตํÉาทีÉมีอธิบดีกรมประมงเป็นประธานต่อไป  ทัÊงนีÊ ได้มีการประชุมครัÊงแรกเมืÉอวันทีÉ Śř ตุลาคม 

ŚŝŞş ในการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาสินค้าปลาเป็ด ปลาป่น ตกตํÉา โดยทีÉประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหา

แนวทางร่วมกันระหว่างสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย  สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 

โดยทีÉประชุมขอความอนุเคราะห์ให้สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยรับซืÊ อวัตถุดิบใน
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ประเทศก่อน ห้ามระงับการซืÊอขายและให้ใช้กลไกการตกลงราคาร่วมกนัระหว่างกลุ่มชาวประมงและปลาป่นและอาหาร

สตัว์  ทัÊงนีÊ ให้เริÉมดาํเนินการแล้วให้นาํผลการแก้ไขรายงานต่อคณะกรรมการฯในการประชุมครัÊงถัดไป 

3.3.4 ดา้นการแกไ้ขปัญหาการใชแ้รงงานบงัคบัในอุตสาหกรรมปลาป่นทัÊงนํÊ ามนัปลา อาหาร

สตัว ์

สืบเนืÉ องจากกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา (United States Department of Labor :DOL) ได้

เผยแพร่รายงานประจาํปี ฉบับทีÉ Śś ด้านการใช้แรงงานเดก็ในรูปแบบทีÉเลวร้ายทีÉสุด (Findings on the Worst Forms 

of Child Laber (TDA Report))  เมืÉอวันทีÉ  ŝ กันยายน ŚŝŞş ซึÉ งมีการประเมินเกีÉยวกับประเทศไทย ในรายงาน

ดังกล่าวฯ โดยได้ถอดถอนรายการสินค้ากุ้ งจากประเทศไทยออกจากบัญชีรายชืÉอประเทศทีÉใช้แรงงานเด็ก (List of 

Good Produced by Child Labor or Forced Labor (TVPRA List)) และรายชืÉอสินค้าทีÉมีการใช้แรงงานเด็กหรือ

แรงงานเดก็ขัดหนีÊ  แต่ยังคงรายชืÉอประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลติสนิค้ากุ้งโดยใช้แรงงานบังคับทีÉเป็นผู้ใหญ่ นอกจากนีÊ

ยังเพิÉมรายการสินค้าใน TVPRA List ทีÉเป็นผลิตภัณฑ์ทีÉมีส่วนประกอบของสัตว์นํÊา ś รายการ ได้แก่ ปลาป่น นํÊามัน

ปลา และอาหารสัตว์ ดังนัÊน กรมประมงจึงได้มีหนังสอืเชิญประชุมภาคเอกชน ภาครัฐฯ ทีÉเกีÉยวเนืÉองมาหารือในการเกบ็

ข้อมูลทัÊงหมดเพืÉอทีÉจะใช้ในการประชุมหารือกับเจ้าหน้าทีÉกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาในวันทีÉ ŚŜ กนัยายน ŚŝŞş  

วนัทีÉ řŠ กนัยายน ŚŝŞş 

นายกสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย,เลขาธกิารสมาคมฯได้เข้าร่วมประชุมและชีÊแจงต่อกรมประมง เป็นข้อมูลเพืÉอ

ใช้ในการหารือกบักระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา โดยสรุปคือ 

ř.โรงงานปลาป่นไม่มีการใช้แรงงานบังคับ มีการทาํมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.ŠŘŘř-ŚŝŞś) และการทาํ

แนวทางปฏบิัติการใช้แรงงานทีÉดีสาํหรับสถานประกอบการทัÉวไป (GLP) และมาตรฐาน SEDEX  

Ś.การรับซืÊอวัตถุดิบของโรงงานปลาป่นมี MCPD ทีÉผ่านการรับรองจากกรมประมงเรียบร้อย 

หลังจากนัÊนทีÉประชุมได้สรุปข้อมูลทัÊงหมดจากหน่วยงานทีÉเข้ามาร่วมประชุมเพืÉอจะได้นําเสนอต่อไปทัÊงนีÊ

สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยได้จัดตัÊงคณะทาํงานเฉพาะกิจด้านการจ้างแรงงานในโรงงานผลิตปลาป่นต่อกรณีดังกล่าวใน

วันทีÉ ŚŘ กันยายน ŚŝŞş ประกอบด้วย 

ř. คุณวิชาญ    ศริิชัยเอกวัฒน ์  ทีÉปรึกษาคณะทาํงานฯ 

Ś. คุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร  ประธานคณะทาํงานฯ 

ś. คุณสุภาวดี  โชคสกุลนิมิตร    คณะทาํงานฯ 

Ŝ. คุณมงคล  เหล่าทวีสุข  คณะทาํงานฯ 

ŝ. คุณสฤษฎ์พัฒน์ ภมรวิสฐิ  คณะทาํงานฯ 



7 

 

Ş. คุณณิชกมล  อุมารี   คณะทาํงานฯ 

วนัทีÉ ŚŜ กนัยายน ŚŝŞş 

กรมประมงได้ร่วมหารือกับเจ้าหน้าทีÉกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา โดยกรมประมงได้แจ้งฝ่ายสหรัฐฯให้

ทราบว่า ฝ่ายไทยทีÉประกอบด้วย กรมประมง  กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องมีความพยายามในการแก้ไข

ปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ โดยให้สถานประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตกุ้ง และกิจการ

ประมงทีÉเป็นห่วงโซ่การผลิตตัÊงแต่ต้นนํÊาถึงปลายนํÊา  มีการกาํกับดูแลการใช้แรงงานทัÊงคนไทยและต่างชาติให้ถูกต้อง

ตามกฎหมาย โดยนาํแนวปฏิบัติการใช้แรงงานทีÉดีไปใช้ในการบริหารกิจการ มีการตรวจแรงงานเชิงรุกในกจิการประมง

และกุ้ง และกระทรวงแรงงานยังได้ลงนามในบันทกึข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงาน

เด็กและแรงงานบังคับร่วมกับ řŚ องค์กรภาคเอกชนทีÉเกีÉยวข้องกับกิจการสินค้ากุ้งปลา อ้อยและเครืÉองนุ่งห่ม เพืÉอ

ร่วมมือกันแก้ปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด สาํหรับรายงานการศึกษาแรงงานบังคับในห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรม

ประมงไทย ฉบับทีÉกล่าวหานีÊ น่าจะมีข้อมูลทีÉคลาดเคลืÉอนจากความเป็นจริงในหลายประเด็น โดยมีเจตนาการเข้า

สัมภาษณ์แรงงานฝ่ายเดียวโดยไม่ได้สอบถามฝ่ายนายจ้างหรือผู้ เกีÉยวข้องทาํให้ได้ข้อมูลจากมุมมองของแรงงานฝ่าย

เดียวโดยขาดข้อเทจ็จริงจากส่วนอืÉนๆดังนัÊน ทีÉประชุมได้เสนอว่าควรทีÉจะต้องมีการตรวจสอบรายงานการศึกษาจาก

ผู้เชีÉยวชาญก่อนทีÉจะนาํมาเผยแพร่ให้เกิดความเสียหายซึÉงฝ่ายกระทรวงแรงงานสหรัฐฯแจ้งว่าจะรับข้อเสนอทัÊงหมดทีÉ

หารือกันไปหารือกบัผู้บริหารต่อไป ทัÊงนีÊ ฝ่ายไทยจะต้องดาํเนินการต่อไปดังนีÊ  

ř.กรมประมงจะต้องจัดตัÊงคณะทาํงานขึÊนมาศึกษารายงานฉบับดังกล่าวในเชิงลึกเพืÉอเสนอข้อเทจ็จริงหรือให้

ข้อมูลเพิÉมเติมทีÉถูกต้องต่อกระทรวงแรงงานสหรัฐฯและนาํข้อแนะนาํหรือข้อบกพร่องในรายงานทีÉพบมาวิเคราะห์เพืÉอ

ปรับปรุงการปฎิบัติงานของกรมประมงและกระทรวงแรงงานต่อไป 

Ś.กระทรวงแรงงานจะต้องจัดตัÊ งคณะทํางานด้านสินค้าประมง ซึÉ งจะมีผู้ แทนกรมประมงเข้าร่วมเป็น

คณะทาํงาน เพืÉอร่วมกันดําเนินการรวบรวมข้อมูลเพืÉอดําเนินการปรับปรุงการคุ้มครองแรงงานและ สวัสดิภาพของ

แรงงานและยืÉนขอถอดถอนบัญชีรายชืÉอสินค้าประมงของไทยออกจาก TVPRA List ต่อไป 

ř ตุลาคม ŚŝŞş 

กรมปศุสัตว์โดยสาํนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้เชิญสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยพร้อม

หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องเข้าหารือและขอข้อมูลผลกระทบพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาในเรืÉองของสหรัฐอเมริกาออกรายงาน

ดังกล่าวฯ ทัÊงนีÊ สมาคมฯโดยนายกสมาคมฯ,อุปนายกสมาคมฯ,เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าวฯ

พร้อมให้ข้อมูลต่อทีÉประชุมดังนีÊ  

ř.การได้มาซึÉงวัตถุดิบปลาป่น (ปลาเป็ด) ของโรงงานปลาป่นได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายของกรมประมง 

ทุกประการ 
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Ś.การส่งออกปลาป่นไม่ได้สง่ออกไปยังสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด  

ś.การทาํมาตรฐานต่างๆในโรงงานปลาป่นโดยทีÉโรงงานปลาป่นได้ทาํมาตรฐานแรงงาน SEDEX/มรท.ŠŘŘř-

2563 / GLP / GMP / HACCP / IFFO / FIP 

Ŝ. งานดา้นการแกไ้ขปัญหาการผลิตและคุณภาพ      

นโยบายร่วมภาครฐัฯและภาคเอกชนพฒันาระบบการผลิตสินคา้และผลติภณัฑป์ระมงของไทย (CCRF) 

จากทีÉสมาคมฯได้ดาํเนินโครงการ FIP อวนลากอ่าวไทยปัจจุบันโครงการฯ ได้รับการเหน็ชอบอย่าง 

เป็นทางการจาก  MarinTrust เป็นทีÉเรียบร้อยส่งผลทาํให้โรงงานผู้ผลิตปลาป่นสามารถดาํเนินการตรวจประเมินเพืÉอรับ

การรับรองสายการผลิตทีÉใช้ปลาจากอ่าวไทยเป็นวัตถุดิบโดยปัจจุบันมี Ŝ โรงงาน ทีÉได้รับการรับรอง คือ   

ř.บริษัทปิโยโภคภณัฑ์ จาํกดั จังหวัดสมุทรสาคร 

Ś.บริษัทศิริแสงอาราํพี จาํกัด จังหวัดสมุทรสาคร 

ś.บริษัทเซ้าส์อีสทเ์อเชีÉยนแพคเกจจิÉงแอนด์แคนนิÉง จาํกดั  จังหวัดสมุทรสาคร 

Ŝ.บริษัทแสงเจริญวัฒนาการประมง จาํกดั จังหวัดสงขลา 

Śś เม.ย.Şş -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณอํานวย  เอืÊ ออารีมิตร  นายกสมาคมฯ,คุณมงคล  เหล่าทวีสุข       

อุปนายกสมาคมฯ,คุณสฤษฎ์พัฒน์  ภมรวิสิฐ  เลขาธิการสมาคมฯ,ผู้ จัดการสมาคมฯเข้าประชุมผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียโครงการแนวทางการพัฒนาการประมงอวนลากในอ่าวไทยสู่ความยัÉงยืนตามแนว

ปฎิบัติมาตรฐานสากล  (FIP)  ***ผ่านระบบ Zoom***  

จัดโดย...คณะทํางานการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย  (Thai 

Sustainable Fisheries Roundtable – TSFR) 

řš มิ.ย.Şş -เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาแนวปฎิบัติต่อสัตว์ทะเลหายากระหว่างการทําประมง 

(Workshop to reviews and planning for ETP species recording and trawl interaction)  

***ผ่านระบบ Zoom*** จัดโดย...คณะทํางานการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภณัฑ์

ประมงของไทย  (Thai Sustainable Fisheries Roundtable – TSFR) 

řŠ ก.ค.Şş - สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณอํานวย  เอืÊ ออารีมิตร นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้จัดการ  

สมาคมฯเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของ

ไทย จัดโดย...คณะทํางานการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทย  

(Thai Sustainable Fisheries Roundtable – TSFR) 

 

ŝ. การประชุมและสมัมนาร่วมภาครฐัฯ และเอกชน      

ŝ.ř ภาครฐัฯ      

 ŝ.ř.ř กระทรวงพาณชิย ์  
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Řŝ ต.ค.ŞŞ -เข้าร่วมประชุม“การจัดทาํข้อผูกพันเปิดตลาดบริการ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทย” อัน

เนืÉองจากไทยอยู่ระหว่างการเจรจาจัดทาํความตกลงการค้าเสรี (FTA) ในระดับทวิภาคีกับประเทศคู่

เจรจา อาทิ สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association : EFTA) และสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส ์(United Arab Emirates : UAE)  ***ผ่านระบบ Zoom***  

จัดโดย...กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ    

ŚŞ ต.ค.ŞŞ -เข้าร่วมประชุมหารือภาคส่วนทีÉเกีÉยวข้องเพืÉอแจ้งความคืบหน้าและรับฟังความเห็นเกีÉยวกับการ

เจรจาความตกลงทางการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยกบัประเทศคู่ค้า ***ผ่านระบบ Zoom*** 

จัดโดย...กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 

Śş ต.ค.ŞŞ -เข้าร่วมประชุมเตรียมการฝ่ายไทยในประเด็นเกีÉยวกับการค้าสินค้าและกฎว่าด้วยถิÉนกาํเนิดสินค้า

เฉพาะราย (PSRs)ภายใต้การประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกบั EFTA รอบทีÉ ş 

***ผ่านระบบ Zoom*** จัดโดย...กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 

śŘ ต.ค.ŞŞ -เข้าร่วมประชุมเตรียมการฝ่ายไทย (ภาคเอกชน) สาํหรับการประชุมคณะทาํงานด้านการค้าสินค้า 

(WG-TIG) ครัÊงทีÉ Ş ภายใต้การเจรจาจัดทาํความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา (SLTFTA)  

***ผ่านระบบ Zoom*** จัดโดย...กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 

řŜ พ.ย.ŞŞ -เข้าร่วมการรับฟังความคิดเหน็ร่างกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตจัดตัÊง

หอการค้า พ.ศ. .... และ ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตจัดตัÊ ง

สมาคมการค้า พ.ศ. ***ผ่านระบบ Zoom*** จัดโดย...กรมพฒันาธุรกิจการคา้  

ŚŚ ธ.ค.ŞŞ -เข้าร่วมประชุมเพืÉอหารือการจัดทาํข้อผูกพันเปิดตลาดบริการ สาํหรับความตกลงการค้าเสรีระหว่าง

ไทยกบัสมาคมการค้าเสรียุโรป ***ผ่านระบบ Zoom***  

จัดโดย...กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ  

Śş ธ.ค.ŞŞ -เข้าร่วมการหารือแนวทางการเปิดตลาดของไทยสาํหรับกลุ่มสินค้าประมงภายใต้ความตกลงการค้า

เสรีระหว่างไทยและ EFTA ***ผ่านระบบ Zoom***  

จัดโดย...กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 

ŚŠ ธ.ค.ŞŞ -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยนาํโดยคุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร นายกสมาคมฯ,คุณกิตติพัฒน์  เอืÊออารี

มิตร กรรมการกลาง พร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯ เข้าพบเพืÉออวยพรปีใหม่ประจาํปี ŚŝŞş  ดังนีÊ  

 นายกีรติ รัชโน   ปลัดกระทรวงพาณิชย์   

นายวัฒนศกัย์ เสอืเอีÉยม อธบิดีกรมการค้าภายใน   

Řŝ ม.ค.Şş -เข้าร่วมประชุมหารือภาคส่วนทีÉเกีÉยวข้อง เพืÉอรับฟังความคิดเห็นเกีÉยวกบัความตกลงการค้าเสรี    

ไทย – ฮ่องกง  ***ผ่านระบบ Zoom***  จัดโดย...กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 

řŠ ม.ค.Şş -เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมง (Agreement on 

Fisheries Subsidies) ภายใต้องคก์ารการค้าโลก ***ผ่านระบบ Zoom*** 
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จัดโดย...กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 

ŘŞ มี.ค.Şş -เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการเปิดตลาดของไทยสาํหรับกลุ่มสินค้าประมงภายใต้ความตกลง

การค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) รอบทีÉ Ś  

***ผ่านระบบ Zoom*** จัดโดย...กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ   

Řş มี.ค.Şş -เข้าประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ   

***ผ่านระบบ Zoom*** จัดโดย...กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ  

- เข้าร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์ เรืÉอง “รุกตลาดเอเชียใต้ขยายการค้าการลงทุนด้วย FTA ไทย-ศรี

ลังกา”  ***ผ่าน Facebook Live ของกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ***  

จัดโดย...กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ   

Řŝ มิ.ย.Şş -เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในประเดน็ด้านการค้าสินค้าภายใต้การเจรจาจัดทาํความตกลง

การค้าเสรี (FTA) ไทย - สหภาพยุโรป ***ผ่านระบบ Zoom*** 

จัดโดย...กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 

ŘŚ ก.ค.Şş -เข้าร่วมประชุมคณะทํางานว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้การเจรจาจัดทําความตกลงหุ้ นส่วนทาง

เศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเกาหลี (Korea-Thailand Economic Partnership 

Agreement : KTEPA) ครัÊงทีÉ ř ***ผ่านระบบ Zoom***  

จัดโดย...กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 

Řś ก.ค.Şş -เข้าร่วมประชุมเตรียมการฝ่ายไทยเพืÉอรับทราบความคืบหน้าการเจรจาและหารือท่าทีไทยภายใต้

ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา (ASEAN – Canada Free Trade Agreement : ACAFTA) 

 ***ผ่านระบบ Zoom*** จัดโดย...กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 

řŠ ก.ค.Şş -เข้าร่วมประชุมเพืÉอรับฟังความเห็นเกีÉยวกับการเปิดตลาดการค้าสินค้าเพิÉมเติมภายใต้การเจรจา

ยกระดับความตกลงการค้าอาเซียน-จีน (ACFTA)  ***ผ่านระบบ Zoom*** 

จัดโดย...กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 

ŘŞ ส.ค.Şş -เข้าร่วมรับฟังความเห็นเพืÉอใช้ประกอบการจัดทาํความตกลงทางการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้า

ทีÉอยู่ระหว่างดําเนินการเจรจา เช่น สหภาพยุโรป (European Union: EU) สมาคมการค้าเสรีแห่ง

ยุโรป (European Free Trade Association: EFTA) และแคนาดา (ร่วมกับอาเซียน)  

***ผ่านระบบ Zoom***  จัดโดย...กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 

ŘŜ ก.ย.Şş -เข้าร่วมรับฟังในประเด็นด้านการค้าสินค้าภายใต้การเจรจาจัดทาํความตกลงการค้าเสรี (FTA) 

ไทย-ภฏูาน ***ผ่านระบบ Zoom***  จัดโดย...กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ 

Śš ต.ค.Şş -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณอํานวย  เอืÊ ออารีมิตร นายกสมาคมฯ,คุณมงคล  เหล่าทวีสุข     

อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้ จัดการสมาคมฯเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางกาํหนดนโยบายและ

มาตรการนาํเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ปี ŚŝŞŠ (กากถัÉวเหลอืง ปลาป่น และข้าวโพดเลีÊ ยงสตัว์) 
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 จัดโดย...กรมการคา้ภายใน 

 

5.1.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ŚŞ ต.ค.ŞŞ -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยนําโดยคุณอํานวย  เอืÊ ออารีมิตร  นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้ จัดการ

สมาคมฯ ประชุมร่วมกับสาํนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  สาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมประมง 

เพืÉอประเมินสถานการณ์สนิค้าปลาป่นประจาํปี ŚŝŞŞ และแนวโน้มปี ŚŝŞş   

***ผ่านระบบ Zoom***   

จัดโดย...สํานกัวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร   สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร กรมประมง   

ŚŠ ต.ค.ŞŞ -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยนาํโดยคุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร นายกสมาคมฯ ดร.ปรีชา ศิริแสงอาราํพี  

ทีÉปรึกษากิตติมศักดิÍสมาคมฯ พร้อมด้วยคุณสฤษฎ์พัฒน์  ภมรวิสิฐ  เลขาธิการสมาคมฯ เข้าพบ   

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ขณะลงพืÊ นทีÉจังหวัด

สมุทรสาคร เพืÉอรับฟังปัญหาพีÉน้องชาวประมงพืÊนบ้าน ประมงพาณิชย์ ประมงนอกน่านนํÊาไทย ซึÉงได้

พูดคุยกับชาวประมงทุกกลุ่มได้ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาในหลายๆประเด็น โดยจะเสนอแก้ไข

กฎหมายลูกřš ฉบับทีÉกรมประมงและสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได้หารือกนัเสรจ็เรียบร้อย

แล้วกจ็ะประกาศใช้ทันทีทัÊง řš ฉบับรวมทัÊงการกระจายอาํนาจให้กับคณะกรรมการประมงประจํา

จังหวัดโดยมีผู้ ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการให้อาํนาจในการอนุญาตเครืÉองมือประมงพืÊ นบ้าน

ของแต่ละจังหวัดให้คณะกรรมการประมงประจาํจังหวัดเป็นผู้พิจารณาการแก้ไขปัญหาปลาหมอคาง

ดาํ สัÉงให้ออกประกาศให้เครืÉองมือประมงพืÊนบ้านเข้าทาํการประมงในการจับปลาหมอคางดาํในพืÊ นทีÉ 

Ŝจังหวัด สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  สมุทรปราการ เพชรบุรี โดยขอให้สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย 

ให้การสนับสนุนในการรับซืÊอปลาหมอคางดาํในราคา ş บาท/กก. พร้อมการซืÊ อเรือประมงคืนออก

นอกระบบ ř,ŘŘş ลํา  สาํนักงบประมาณเหน็ชอบอนุมัติให้ใช้งบกลาง ř,ŠŘŘ กว่าล้านบาทเรียบร้อย

แล้วตลอดจนการฟืÊ นการทาํประมงนอกน่านนํÊา จะเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาทีÉเป็นอุปสรรคต่างๆ

รวมทัÊงการเจรจากับต่างประเทศในความร่วมมือในการทาํประมงนอกน่านนํÊาไทย โดยให้ภาคเอกชนมี

ส่วนร่วมด้วย 

ŚŞ พ.ย.ŞŞ - สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณอาํนวย   เอืÊออารีมิตร  นายกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน-วิÉง  

šş ปี กรมประมง”  (Run for Fisheres)   

จัดโดย..กรมประมง  

ŚŠ ธ.ค.ŞŞ -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยนาํโดยคุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร นายกสมาคมฯ,คุณกิตติพัฒน์  เอืÊออารี

มิตร กรรมการกลาง พร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯ เข้าพบเพืÉออวยพรปีใหม่ประจาํปี ŚŝŞş  ดังนีÊ  

  นายบัญชา  สขุแก้ว  อธบิดีกรมประมง 

ดร.ถาวร  ทนัใจ รองอธิบดีกรมประมง 
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นายอานันต์  อลัมาตร์ ผอ.กองตรวจสอบเรือประมง สนิค้าสัตว์นํÊา และปัจจัยการผลิต 

Řŝ ม.ค.Şş -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยนาํโดยคุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร นายกสมาคมฯ,คุณมงคล  เหล่าทวีสขุ   

อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯ เข้าพบ  

คุณธรรมวรรณ  หนุนไธสง (นายสัตวแพทย์ชาํนาญการพิเศษ) หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบอาหาร 

สตัว์  ยาสตัว์ และวัตถุอนัตราย 

 คุณวีระ  อิÊ งสะอาด (นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ) หัวหน้ากลุ่มทะเบียนและใบอนุญาต

อาหารสตัว์ 

 คุณธรีะยุทธ  สุทธจิักร์  (นายสัตวแพทย์ชาํนาญการพิเศษ) หัวหน้ากลุ่มควบคุม  การนาํเข้า-

ส่งออกอาหารสตัว์  

 คุณวัชระ ศิริตันติÍ (นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ) ฝ่ายกลุ่มควบคุมการนําเข้า-ส่งออก

อาหารสตัว์    

 คุณณัฐพร ไชยานุวงศ์  (นายสัตวแพทย์ชํานาญการ) หัวหน้ากลุ่มรับรองระบบประกัน

คุณภาพ 

 คุณแสงรัตน์ ครุฑสนธิÍ (นักวิชาการสตัวบาลปฏิบัติการ) ฝ่ายรับรองระบบประกนัคุณภาพ 

เนืÉองในโอกาสวันขึÊนปีใหม่ประจาํปี ŚŝŞş  

Řš ม.ค.Şş -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยนาํโดยคุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร นายกสมาคมฯ,คุณกติติพัฒน์  เอืÊออารี 

มิตร  กรรมการสมาคมฯ  พร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯ เข้าพบ 

 นายสตัวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท ์อธบิดีกรมปศุสตัว์   

 นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิÍ ผู้อาํนวยการสาํนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า

ปศุสัตว์ 

เนืÉองในโอกาสวันขึÊนปีใหม่ประจาํปี ŚŝŞş  

ŘŚ ก.พ.Şş - สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณนิธนิันท ์ ลีลาพรรณวุฒิ  กรรมการกลาง ,เจ้าหน้าทีÉบริษัท 

อุตสาหกรรมปลาป่นท่าจีน จาํกดั พร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นเกยีรติในโครงการเปิด

ปฏบิัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสคีางดาํทีÉส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศน์ในแหล่ง

นํÊาธรรมชาติ 

จัดโดย...กรมประมง  

ŘŠ ก.พ.Şş -สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทยนาํโดยคุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร นายกสมาคมฯ,คุณสฤษฎ์พัฒน์         

ภมรวิสฐิ  เลขาธิการสมาคมฯ,คุณกติติพัฒน์  เอืÊออารีมิตร กรรมการกลาง พร้อมด้วยผู้จัดการ

สมาคมฯ เข้าพบท่านบัญชา  สขุแก้ว  อธิบดีกรมประมง  เนืÉองในโอกาสเข้ารับตาํแหน่งใหม่ และ

หารือการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดาํทีÉส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในแหล่งนํÊา

ธรรมชาติ   จัดโดย...กรมประมง  
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ŘŠ ก.พ.Şş - สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณสฤษฎ์พัฒน์  ภมรวิสิฐ  เลขาธกิารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาสตัว์นํÊาตกตํÉา ครัÊงทีÉ ř/ŚŝŞş  

จัดโดย...คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาราคาสตัวน์ํÊ าตกตํÉา  

řš ก.พ.Şş -สมาคมผู้ผลติปลาป่นไทยโดยคุณสฤษฎ์พัฒน์  ภมรวิสิฐ  เลขาธกิารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาสตัว์นํÊาตกตํÉา ครัÊงทีÉ Ś/ŚŝŞş  

จัดโดย...คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาราคาสตัวน์ํÊ าตกตํÉา 

Řŝ มี.ค.Şş -กองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์นํÊาและปัจจัยการผลิต กรมประมง เข้าเยีÉยมชมบริษัทกรุงเทพ-

มหกจิ จาํกดั จังหวัดระนอง เพืÉอดูขัÊนตอนการปฏิบัติเกีÉยวกบัการใช้แบบฟอร์มหนังสือรับรองวัตถุดิบ 

 จัดโดย...กองตรวจสอบเรือประมงสินคา้สตัวนํ์Êาและปัจจัยการผลิต  

Řş มี.ค.Şş -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณสฤษฎ์พัฒน์  ภมรวิสิฐ  เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาสตัว์นํÊาตกตํÉา ครัÊงทีÉ ś/ŚŝŞş  

จัดโดย...คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาราคาสตัวนํ์Êาตกตํ Éา 

řš มี.ค.Şş -กองตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์นํÊาและปัจจัยการผลิต กรมประมง    เข้าเยีÉยมชมบริษัทที.ซี.

ยูเนียนอโกรเทค จาํกัด จังหวัดสมุทรสาคร เพืÉอดูขัÊนตอนการปฏิบัติเกีÉยวกับการใช้แบบฟอร์มหนังสือ

รับรองวัตถุดิบ  จัดโดย...กองตรวจสอบเรือประมงสินคา้สตัวนํ์Êาและปัจจัยการผลิต  

ŚŘ มี.ค.Şş -กองตรวจสอบเรือประมงสนิค้าสตัว์นํÊาและปัจจัยการผลติ กรมประมง  เข้าเยีÉยมชมบริษัทพัฒนาการ

ตลาดปลาป่น จํากัด  จังหวัดสมุทรสงคราม และบริษัทอุตสาหกรรมปลาป่นท่าจีน จํากัด จังหวัด

สมุทรสาคร เพืÉอดูขัÊนตอนการปฏิบัติเกีÉยวกบัการใช้แบบฟอร์มหนังสอืรับรองวัตถุดิบ 

 จัดโดย...กองตรวจสอบเรือประมงสินคา้สตัวนํ์Êาและปัจจัยการผลติ  

ŚŞ มี.ค.Şş - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาสัตว์นํÊาตกตํÉา  

***ผ่านระบบ Zoom*** จัดโดย...คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาราคาสตัวนํ์ÊาตกตํÉา กรมประมง 

řř เม.ย.Şş -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณสฤษฎ์พัฒน์  ภมรวิสิฐ  เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาสตัว์นํÊาตกตํÉา ครัÊงทีÉ Ŝ/ŚŝŞş  

จัดโดย...คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาราคาสตัวนํ์Êาตกตํ Éา 

řš ก.ค.Şş -เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทาํนโยบายและแผนบริหารจัดการการประมง”  

จัดโดย...กรมประมง 

ŚŞ ส.ค.Şş -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร นายกสมาคมฯพร้อมด้วยผู้ จัดการสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมหารืออธิบดีกรมประมงพร้อมคณะทาํงานฯในการทีÉจะให้โรงงานปลาป่นเข้ารับซืÊ อปลา

หมอคางดาํ  จัดโดย...กรมประมง 
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řś ก.ย.Şş - สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณสฤษฎ์พัฒน์ ภมรวิสิฐ  เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้จัดการ

สมาคมฯเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาสตัว์นํÊาตกตํÉา ครัÊงทีÉ 6/2567 

***ผ่านระบบ Zoom*** จัดโดย...คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาราคาสตัวนํ์ÊาตกตํÉา กรมประมง 

řŠ ก.ย.Şş -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร  นายกสมาคมฯ ,คุณสฤษฎ์พัฒน์  ภมรวิสฐิ   

เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้ จัดการ สมาคมฯเข้าร่วมประชุมเตรียมการสําหรับการหารือกับ

กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา  จัดโดย...กรมประมง  

Řř ต.ค.Şş -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณอํานวย  เอืÊ ออารีมิตร  นายกสมาคมฯ ,คุณมงคล  เหล่าทวีสุข   

อุปนายกสมาคมฯ,คุณสฤษฎ์พัฒน์  ภมรวิสิฐ  เลขาธิการสมาคมฯพร้อมด้วยผู้ จัดการสมาคมฯเข้า

ร่วมประชุมหารือข้อมูลผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานในสินค้าอาหารสัตว์ของ

ประเทศไทย  จัดโดย...กรมปศุสตัว ์  

 

ŝ.ř.ś กระทรวงการคลงั 

ŚŞ มิ.ย.Şş -เข้าร่วมสัมมนาความรู้ ด้านกฎว่าด้วยถิÉนกาํเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ประจาํปี พ.ศ. 

2567 ***ผ่านระบบ Zoom*** จัดโดย...กรมศุลกากร  

řš ก.ค.Şş -เข้าร่วมประชุมหารือเกีÉยวกบักฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs)  

***ผ่านระบบ Zoom*** จัดโดย...กรมศุลกากร 

ŝ.Ś สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  

ŘŚ ต.ค.ŞŞ -เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนืÉอง ครัÊงทีÉ ś/ŚŝŞŞ   

***ผ่านระบบ Zoom***  จัดโดย...คณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนืÉอง 

ŘŞ ก.พ.Şş -เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนืÉอง ครัÊงทีÉ Ŝ-ř/ŚŝŞş   

***ผ่านระบบ Zoom***  จัดโดย...คณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนืÉอง  

řš เม.ย.Şş -เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประจาํปี ครัÊงทีÉ ŝş  

จัดโดย...สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

Řś พ.ค.Şş -เข้าร่วมประชุมหารือผลกระทบต่อนโยบายค่าจ้างขัÊนตํÉา ŜŘŘ บาททัÉวประเทศ  

***ผ่านระบบ Zoom***          จัดโดย...สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

Śŝ ก.ค.Şş -ประชุมร่วมคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะกรรมการธุรกิจประมงและ

อุตสาหกรรมต่อเนืÉอง ครัÊงทีÉ Ş-ś/ŚŝŞş  ***ผ่านระบบ Zoom***  

จัดโดย...คณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนืÉอง 

ŚŞ ก.ค.Şş -ประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มฯ ครัÊงทีÉ ř/ŚŝŞş  

***ผ่าน VDO Cenference ระบบ Google Hangouts Meet   

จัดโดย...คณะกรรมการสมาคมการคา้กลุ่มประมง และปศุสตัว ์  
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ŚŠ ส.ค.Şş -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณนิธินันท์  ลีลาพรรณวุฒิ  กรรมการกลางสมาคมฯพร้อมด้วย

สมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมสมัมนาหัวข้อ “รู้ทนัการค้าโลก แก้เกมส่งออกไทยให้เติบโต”  

จัดโดย...สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

řŞ ก.ย.Şş -เข้าร่วมงานสมัมนาใหญ่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประจาํปี ŚŘŚŜ 

จัดโดย...สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  

řş ก.ย.Şş -เข้าร่วมประชุมหารือจัดทาํข้อเสนอเพืÉอส่งเสริมและสนับสนุนการประมงทัÊงระบบอย่างยัÉงยืน  

ครัÊงทีÉ ř  ***ผ่านระบบ Zoom***  

จัดโดย...คณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนืÉอง  

Śŝ ก.ย.Şş -เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “การฟืÊ นฟูสุขภาพด้วยธรรมชาติบําบัด : แนวทางและประสบการณ์จริง”

   ***ผ่านระบบ Zoom***จัดโดย…สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

Řş ต.ค.Şş -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณอาํนวย เอืÊออารีมิตร นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมหารือจัดทาํข้อเสนอเพืÉอส่งเสริมและสนับสนุนการประมงทัÊงระบบอย่างยัÉงยืน ครัÊงทีÉ Ś 

 ***ผ่านระบบ Zoom*** จัดโดย...คณะกรรมการธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนืÉอง  

ŝ.ś สมาคมและหน่วยงานภาคเอกชนอืÉนๆ      

 สมาคมฯได้ร่วมมือกับสมาคมฯทีÉเกีÉยวเนืÉองภาคอุตสาหกรรมประมงและปศุสัตว์ในการแลกเปลีÉยนข้อมูล

ข่าวสารตลอดจนการประชุมแก้ไขปัญหาร่วมกันในส่วนทีÉเกีÉยวเนืÉองทัÊงภาคการประมงและแรงงาน เพืÉอนําเสนอ  

ภาครัฐฯอนัเป็นประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวมมาตลอด ดังนีÊ  

ŘŚ ต.ค.ŞŞ -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร เข้าร่วม TFMA TALK “สนทนาภาษา    

ปศุสัตว์” ตอนทีÉ Ś การประมงทีÉยัÉงยืน : ปัญหาเศรษฐกจิหรือสิÉงแวดล้อม   

จัดโดย...สมาคมผูผ้ลิตอาหารสตัวไ์ทย 

Řš ม.ค.Şş -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยในนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ,สมาชิกสมาคมฯและเจ้าหน้าทีÉ

สมาคมฯ  ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวบุญราศรี ทีÉได้สูญเสียบุคคลอันเป็นทีÉรักยิÉง คุณวีระ 

บุญราศรี บิดาของคุณกรณ์กฤต บุญราศรี กรรมการสมาคมฯ และกรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงเทพ

มหกิจ จาํกัด จังหวัดระนอง  โดยวันทีÉ š มกราคม ŚŝŞş สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณอาํนวย  

เอืÊออารีมิตร นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยนายกกิตติมศักดิÍทีÉปรึกษากิตติมศักดิÍ,คณะกรรมการบริหาร

สมาคมฯ,สมาชิก ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ ณ  ศาลาใหม่หลังเมรุวัดสุวรรณคีรี

วิหาร (วัดหน้าเมือง) จังหวัดระนอง   
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Śś ก.พ.Şş -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร นายกสมาคมฯพร้อมด้วยผู้ จัดการสมาคมฯ

ได้อนุญาตให้นักลงทุนญีÉปุ่ น Nihon M&A Center (Thailand) Co.,LTD.  เข้ามาปรึกษาการร่วมทุน

ทาํธุรกจิเกีÉยวกบัโรงงานปลาป่นในประเทศไทย 

ŚŠ ก.พ.Şş -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร  นายกสมาคมฯ ,คุณสุภาวดี โชคสกุลมิตร    

อุปนายกสมาคมฯ,คุณสฤษฎ์พัฒน์  ภมรวิสิฐ เลขาธิการสมาคมฯ  พร้อมด้วยผู้ จัดการสมาคมฯเข้า

ร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาํปี พ.ศ. ŚŝŞş สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย  

จัดโดย...สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย  

řş มี.ค.Şş -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระ

อภิธรรมคุณแม่อุไร เอืÊออารีมิตรมารดาคุณอํานวย  เอืÊ ออารีมิตร นายกสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย

กรรมการผู้จัดการบริษัทพัฒนาการตลาดปลาป่น จํากัด  โดยตัÊงศพบําเพ็ญกุศล ณ ศาลา ř,Ś วัด

ปริวาสราชสงคราม (พระรามś)  กรุงเทพมหานคร  

Śř มี.ค.Şş -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯเข้าร่วมงานฌาปนกิจคุณแม่อุไร       

เอืÊออารีมิตรมารดาคุณอาํนวย เอืÊออารีมิตร นายกสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยกรรมการผู้จัดการบริษัท

พัฒนาการตลาดปลาป่น จาํกดั  ณ วัดปริวาสราชสงคราม (พระรามś)  กรุงเทพมหานคร  

ŚŚ เม.ย.Şş -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมท่านกีรติ    รัชโย ปลดักระทรวง 

พาณิชย์  นาํโดยคุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคุณมงคล  เหล่าทวีสุข อุปนายก

สมาคมฯ  ณ ศาลาสารัชถ์นลินี รัตนาวะดี วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กทม.  

Śś ส.ค.Şş -สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร นายกสมาคมฯ ให้สัมภาษณ์เชิงลกึกบั 

เจ้าหน้าทีÉ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จาํกัด  ในโครงการการจัดทาํรายงาน

สถานภาพผู้ส่งออก-นําเข้า SME ประเทศไทย ระยะทีÉ Ś เพืÉอศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพการ

ดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ไทย ทีÉเป็นผู้ส่งออก-นําเข้า พร้อมทัÊงนําเสนอแนวทาง และ

ข้อเสนอแนะทีÉเกีÉยวข้องกับการส่งออก-นาํเข้าทีÉเป็นประโยชน์ต่อ SME ไทย รวมทัÊงนาํข้อมูลไปปรับ

ใช้ในการจัดทาํนโยบาย หรือมาตรการส่งเสริม SME ไทยทีÉเหมาะสม 

ŘŞ ก.ย.Şş -เข้าร่วมการประชุมเพืÉอตรวจสอบผลโครงการวิจัยข้อมูลธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์  

***ผ่าน link การประชุมออนไลน์ *** 

จัดโดย...สํานกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(สพธอ.) ซึÉงเป็นหน่วยงานภายใตก้าร 

                     กํากบัดูแลของกระทรวงดิจิทลัเพืÉอเศรษฐกจิและสงัคม 
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řř ก.ย.Şş - สมาคมฯโดยคุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร  นายกสมาคมฯ  ให้สมัภาษณ์ผ่านระบบทางไกล   กับ 

บริษัท ป่าสาละ จาํกัด ซึÉงเป็นบริษัทวิจัยด้านความยัÉงยืน  เพืÉอดาํเนินโครงการวิจัย การจัดทาํแผนผัง

ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain mapping) อุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทยในฐานะโรงงานปลาป่น

เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลของไทย 

Śŝ ก.ย.Şş - สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร  นายกสมาคมฯพร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯ 

เข้าร่วมประชุมชีÊแจงราคาปลาป่นตกตํÉาต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย

นัดพิเศษ ś/ŚŝŞş จัดโดย...สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย 

Řř ต.ค.Şş - สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยนาํโดยคุณสมเกยีรติ  เหล่าทวีสุข  นายกกิตติมศักดิÍสมาคมฯ ,คุณอาํนวย  

เอืÊออารีมิตร  นายกสมาคมฯ,คุณมงคล  เหล่าทวีสุข  อุปนายกสมาคมฯ, พร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯ  

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมคุณแม่สดศรี  เสือเอีÉยม  มารดาท่านวัฒนศักดิÍ   เสือเอีÉยม  

อธิบดีกรมการค้าภายใน  ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ศาลาบุพการีอนุสรณ์ เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ  

Ş.  การเขา้ร่วมเป็นกรรมการและคณะทํางานในหน่วยงานของภาครฐัฯและเอกชน  

6.1 สมาคมฯโดยนายกสมาคมฯหรือผู้แทนร่วมเป็นกรรมการในคณะทํางานโครงการพฒันาและ 

ผลกัดนัผลิตภณัฑป์ระมงภายใตม้าตรฐานการผลิตและการทําประมงอย่างรบัผิดชอบ (CCRF) 

เครืÉองมืออวนลากฝัÉงอ่าวไทย   

6.2   สมาคมฯโดยคุณทวี  ปิยะพัฒนา นายกกิตติมศักดิÍสมาคมฯ เป็นรองประธานอาวุโส, 

ประธานสายงานส่งเสริมและสนบัสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวดั รอบปีบริหาร ŚŝŞŝ-ŚŝŞş 

6.3 สมาคมฯโดยคุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร นายกสมาคมฯ เป็นทีÉปรึกษาสมาคมการประมงแห่งประเทศ

ไทยในรอบปีบริหาร ŚŝŞŞ-ŚŝŞŠ 

6.4 สมาคมฯโดยคุณ สุภ าวดี   โชคสกุ ลนิ มิตร อุปนายกสมาคมฯ เป็นประธานกิต ติมศักดิÍ                 

สภาอุตสาหกรรม จังหวดัปัตตานี 

6.5 สมาคมฯโดยคุณมงคล  เหล่าทวีสุข อุปนายกสมาคมฯ เป็นเลขาธิการสมาคมส่งเสริมผูใ้ชว้ตัถุดิบ

อาหารสตัว ์รอบปีบริหาร ŚŝŝŘ-ปัจจุบนั 

6.6 สมาคมฯโดยคุณสฤษฎ์พัฒน์  ภมรวิสิฐ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นรองประธานกรรมการฯ ภาคใตฝั้ Éง

อนัดามนั  สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย  ในรอบปีบริหาร 2566-2568 

6.7 สมาคมฯโดยคุณสฤษฎ์พัฒน์  ภมรวิสิฐ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นนายกสมาคมการประมงกนัตัง 

จังหวดัตรงั 

6.8 สมาคมฯโดยคุณสวุิทย์  ตันรัตนากร กรรมการกลางสมาคมฯ เป็นประธานสภาอุตสาหกรรม 

จังหวดัสงขลา 

6.9 สมาคมฯโดยคุณอภิชัย เตชะนธิสิวัสดิÍ ประชาสัมพันธ ์เป็น รองประธานสายงานการคา้ และ  
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การลงทุน  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภาคกลาง 

6.10 สมาคมฯโดยคุณอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิÍ  ประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิดา้นการประมง 

สมาคมการประมงนอกน่านนํÊาไทย 

Ş.řř   สมาคมฯโดยนายกสมาคมฯหรือผู้แทนร่วมเป็นอนุกรรมการแกไ้ขปัญหาราคาสตัวน์ํÊ าตกตํÉากลุ่ม

ปลาเป็ด ปลาป่น  

ş. การเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมการคา้และองคก์รเอกชน      

7.1 สมาคมฯเป็นสมาชิกสามัญของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย      

7.2 สมาคมฯเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย     

7.3 สมาคมฯโดยผู้จัดการสมาคมฯเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 


